

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

BGRIM – คิดแล้วต้องทำ (ตามแผน)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... จากเรื่องที่ถูกกล่าวมาในบทก่อนๆ แม้ว่ายังมีอีกมากมายหลายศาสตร์ หรือหลายแขนง ที่จะต้องมีหรือต้องใช้ในการลงทุนหรือในการเก็งกำไร ไม่ว่าจะสินค้าตัวไหนๆ ก็ตามในตลาด แต่ต่อให้เรารู้มากมายจนครบทุกกระบวนการทำกลยุทธ์การลงทุนแล้วก็ตาม... หากแต่ว่าไม่มีการวางแผนที่ดี หรือไม่มีการวางแผนในการซื้อขาย วางแผนการเก็งกำไร หรือวางแผนการลงทุน ไว้ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ นั้นก็อาจจะทำให้เราอยู่ในตลาดหรืออยู่วงการตลาดหุ้นได้ไม่นาน ... แล้วสิ่งที่สำคัญกว่าแผนนั้น ก็มีอีกนะ คือการที่ “คิดแล้วต้องทำ” ถ้าคิดแล้วไม่ทำ คิดแล้วไม่เริ่ม ก็เรียกแบบภาษาชาวบ้านว่า คิดให้เปลืองสมอง ไปเปล่าๆ... แผนการลงทุน แผนการเก็งกำไร ของแต่ละคน หรือ การลงทุนในแต่ละอย่าง ก็ย่อมแตกต่างกัน นิสัยการลงทุน นิสัยการเล่นหุ้น ความเสี่ยงที่รับได้ของแต่ละคน ก็ต่างกัน... ดังนั้น ไม่มีใครหรอกครับว่าแผนของใครดีของใครถูก ขึ้นอยู่ที่ว่า ถ้าเราเล่นตามแผน แล้วเราประสบความสำเร็จไม่มากหรือน้อย มันก็ดีสำหรับคนคนนั้น และก็อาจจะแปลได้ว่า แผนการของคนคนนั้น ถูกแล้ว... แล้วค่อยไปปรับแผน ปรับรูปแบบกันภายหลังอีกที ถ้าอยากให้ผลของแผนนั้น ออกมาดีกว่าเดิม... ทุกอย่าง หรือในบทสองสามวันที่ผ่านมา ยังเป็นแค่การเกริ่นๆ นะครับ ยังไม่ใช่ทั้งหมดที่ทุกท่านจะต้องมี ทุกท่านจะต้องรู้ ทุกท่านจะต้องทำ... แล้วก็ยังเป็นเรื่องในมุมมองที่มันบันทึกตัวไปนะครับ เหนือเมฆยังไม่กล้าจะกล่าวถึงมุมมอง หรือมุมมองทาง ในตลาด ซึ่งถ้ามีโอกาส เราคงได้เจอกัน ได้เรียนไปพร้อมๆ กัน ในการWorkshop ต่างๆ (รอห้องสัมมนาเสร็จ)

ดูตามเกม... คงไม่ต้องกล่าวหาว่าหุ้น BGRIM จะต้องเล่นเกมไหนยังไง เพราะเท่าที่จำได้นั้น ก็แนะนำกันมาอย่างต่อเนื่อง ก็น่าจะเรขาคณิตแบบการแนะนำหุ้น GULF ในสมัยก่อนๆ นั้นกระมัง

แนวรับ : ... 42.75-42.0 ยังซื้อได้ (ยืน 44.0 ยังตามได้เลย)

เป้าหมาย : ... ผ่านยืน 44.0 เป้าหมายรอบใหม่ดู 50.0 และ 60.0

Price Chart...(BGRIM)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น BGRIM... จะเห็นรูปแบบของเส้น MA. ในชุดนี้ บ่งชี้ถึงสัญญาณดีๆ ไม่ว่าจะระยะสั้น กลาง และการมองในระยะยาวๆ ซึ่งอาจจะไปดูใน MA ชุดที่เป็นการวิเคราะห์ Bull Pattern in MA. อีกอย่างก็ได้นะ แต่ภาพนี้ ก็บอก Bull ได้เช่นกัน ซึ่งจะเรียกว่าเป็นภาพของ Bull Stage มาก่อนหน้านี้ที่อยู่แล้ว... ที่นี้ เรามาดูที่แนวโน้มระยะสั้น จะเห็นว่าราคาที่ระดับ 41.0 นั้น คือการตั้งขึ้นจาก MA25days ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณ หรือโอกาสที่จะขึ้นระลอกใหม่ หรือ อย่างน้อยๆ ก็น่าจะขึ้นทดสอบ High เดิม ที่ 44.0 ได้... แล้วถ้าผ่านไปยัง 44.0 ได้อย่างมั่นคง เราก็จะได้รูปแบบราคา หรือ Price Pattern ในเชิงบวกตามมาอีกขั้นหนึ่ง (ถือกันยาวเลย)